

# **CHÚNG TÔI ĐÃ SUY NGHĨ VÀ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHÀM ĐƯA XÃ QUỐC TRỊ TỪ NGHÈO, ĐÓI TIẾN LÊN GIÀU ĐẸP, VỮNG MẠNH VỀ MỌI MẶT**

Phạm Mạnh Hà

Bí thư đảng ủy xã Quốc -trị, Tiên -lữ, Hải -hung

Là cấp ủy của tổ chức đảng ở cơ sở, cơ quan có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo nhân dân địa phương từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ủy chúng tôi phải làm gì trong công tác lãnh đạo của mình ? Cứ ngồi chỗ, cấp trên bảo gì làm nấy, làm việc hôm nay không biết đến ngày mai, năm này không biết đến năm sau, hay phải tự mình suy nghĩ giải quyết những vấn đề của địa phương mình, nhìn trước một đồng thời lại nghĩ đến mai sau? Chúng tôi đã tìm thấy câu trả lời: Đảng ủy phải chủ động, sáng tạo, dựa vào đường lối, chủ trương của Đảng và sự giúp đỡ của cấp trên mà phát động quần chúng tự mình giải quyết những vấn đề của mình, từng bước tiến lên trên con đường xây dựng một xã từ nghèo đói, lạc hậu trước kia thành một xã giàu đẹp, vững mạnh về mọi mặt.

Xã Quốc Trị chúng tôi người đông, ruộng đất ít lại thường bị ngập lụt. Toàn xã có 1.121 hộ, 4.300 người; diện tích ruộng đất bình quân mỗi người 2 sào 2 thước, hầu hết chỉ cấy được một vụ chiêm không ăn chắc. Bà con các nơi gọi quê hương chúng tôi là nơi "chiêm thối, mùa mất ", hoặc "Triều Dương mất mùa, thiên hạ mùa tay - Triều Dương được mùa, thiên hạ tất bết". Vì xã chúng tôi là cái túi đựng nước của các xã khác dồn về.

Đông chiêm trũng đến nỗi, về mùa nước đứng trên đê nom xuống, xã chúng tôi như một " hòn đảo" nhỏ nhô lên giữa biển cả.

Năng suất lúa rất thấp. Đời sống nhân dân rất đói khổ, hằng năm dân thiếu ăn 7, 8 tháng. Nông dân phải đi khắp nơi để sinh cơ lập

nghiệp. Còn trên 90% nông dân ở lại địa phương thì bỏ sản xuất để buôn bán vật, sống bằng "gạo chợ nước sông".

Lãnh đạo đưa một xã từ điều kiện khó khăn như thế đi lên chủ nghĩa xã hội, tất nhiên là gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm phát động, khơi dậy nhiệt tình cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để vượt lên hết thảy. Đầu năm 1960, chúng tôi đã hoàn thành căn bản việc đưa nông dân vào hợp tác xã với tỷ lệ là 97% số hộ tham gia. Bước sang năm 1961, chúng tôi đưa tất cả hợp tác xã bậc thấp lên bậc cao và hiện nay lên hợp tác xã toàn xã.

Song một vấn đề rất quan trọng buộc Đảng ủy chúng tôi phải suy nghĩ là: Tuy hầu hết nông dân trong xã đã được tổ chức lại ở trong hợp tác xã. nhưng ruộng ít, người đông, lại chỉ cấy một vụ không ăn chắc, nêu cứ giữ như thế này mãi thì không những nạn thiếu đói kéo dài mà cũng không thể giữ vững và củng cố được hợp tác xã. Đảng ủy chúng tôi đã tổ chức nghiên cứu và đánh giá đúng đặc điểm tình hình của địa phương, dựa vào đó xác định phương hướng và mục tiêu phải tập trung giải quyết bằng được từ năm 1961 trở đi là: Tập trung sức cải tạo đồng ruộng, biến toàn bộ diện tích (hơn 300 héc-ta) đồng chiêm trũng thành cánh đồng vàng; đưa 100% diện tích từ cấy một vụ chiêm không ăn chắc, sang cấy hai vụ ăn chắc; trên cơ sở đó thực hiện thâm canh, tăng năng suất từng bước; khoanh vùng trồng màu và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; phấn đấu tự túc hoàn toàn lương thực, để quần chúng xã viên có hai bữa cơm no, hàng năm Nhà nước không phải bán từ 30 đến 50 tấn thóc cho nhân dân chống đói như trước.

Thực hiện được mục tiêu trên, là cả quá trình phát động quần chúng gian khổ. Đảng ủy chúng tôi coi việc giáo dục toàn Đảng, toàn thể nhân dân địa phương thất lưng buộc bụng, tập trung mỗi năm làm thủy lợi trên sáu tháng, là nhiệm vụ hàng đầu. Sở dĩ như vậy là vì xã chúng tôi "có thủy lợi là có tất cả". Thời kỳ đầu chúng tôi đưa trụ sở Đảng ủy, ủy ban hành chính ra đồng, vừa làm việc tại chỗ, vừa lãnh

đạo khoanh vùng chống úng, thực hiện khẩu hiệu: "Vì đời sống nhân dân, vì sự đổi mới địa phương, toàn đảng bộ và nhân dân cả xã tiến quân vào thủy lợi". Mỗi cấp ủy coi đây là một mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của mình. Chi bộ đảng lấy đó làm nội dung giáo dục đảng viên và cơ hội để phát triển Đảng. Sau hai năm phấn đấu gian khổ làm thủy lợi (1961 - 1962), bình quân mỗi lao động trong xã làm 315 mét khối đất. Chúng tôi đã căn bản hoàn thành khâu khoanh vùng chống úng. Nhờ đó từ năm 1963 trở đi xã chúng tôi đã đưa được toàn bộ diện tích từ một vụ chiêm lên cấy hai vụ ăn chắc. Đảng bộ và nhân dân xã Quốc Trị được vinh dự đón nhận huân chương Lao động hạng ba và Chính phủ tặng danh hiệu: "Đơn vị lá cờ đầu về làm thủy lợi".

Làm xong việc khoanh vùng chống úng là dứt điểm được một khâu rất quan trọng.

Đảng ủy chúng tôi lấy đó làm đà động viên quân chúng thừa thắng "xốc tới" giành thắng lợi toàn diện hơn nữa trên mặt trận sản xuất. Chúng tôi hướng vào chỉ đạo kỹ thuật, thành lập các tổ ngâm giống, ươm bèo dậu trong các đội sản xuất, trực tiếp nghiên cứu dùng giống mới, thay thế loại giống có năng suất thấp. Riêng về thủy lợi, chúng tôi lập quy hoạch hoàn chỉnh bờ vùng, bờ thửa, sửa chữa lại hệ thống mương máng để tiêu nước nhanh và tưới nước khi cần thiết. Đảng ủy chúng tôi đã tích cực vận động quân chúng góp vốn để xây dựng một trạm biến thế điện. Thời kỳ đầu, sử dụng điện vào máy xay xát, tuốt lúa, máy trộn thức ăn cho gia súc và phục vụ hệ thống máy bơm nước. Trong tương lai, chúng tôi cố gắng đưa sức điện vào sửa chữa và sản xuất công cụ, máy cải tiến, phục vụ nông nghiệp tiến tới nửa cơ giới và cơ giới hóa.

Đảng ủy lãnh đạo phong trào "giải phóng đôi vai" và cải tiến công cụ sản xuất, nhằm giải quyết vấn đề nhân lực, thực hiện mục tiêu thâm canh. Kết quả là thành lập được một đội sản xuất thủ công

nghiệp, gồm 118 lao động, trong đó có lò rèn làm các loại xe cải tiến. cào cỏ, cày, bừa, v.v... Mặt khác chúng tôi lãnh đạo quần chúng mở rộng mạng lưới giao thông, sửa sang lại đường cũ, đắp thêm nhiều trường mới từ trong làng ra ngoài đồng. Nhờ đó, việc áp dụng công cụ cải tiến được đẩy mạnh. Chỉ sau một năm đã có 150 xe cải tiến, 500 thuyền nan, 27 xe đạp thồ đưa vào vận chuyển, phục vụ nông nghiệp. Một vụ tiết kiệm được trên 17.000 công vận chuyển. Chúng tôi đã đưa được nhiều lao động sang nghề làm gạch, nung vôi, thả cá, chăn nuôi lợn tập thể, v.v...

Sau 5 năm liên chiến đấu liên tục đến năm 1967, xã Quốc Trị chúng tôi đạt được một số kết quả đáng kể.

Về nông nghiệp, từ những điều kiện sản xuất rất khó khăn trước kia, nay đã chủ động cấy, trồng đúng thời vụ trên toàn bộ diện tích; đặc biệt có trên 30% diện tích tưới tiêu nước theo ý muốn. Năng suất lúa ngày càng tăng rõ rệt, từ 4,4 tấn một héc-ta năm 1966 lên 5,8 tấn một héc-ta năm 1967. Đặc biệt, chúng tôi đã chuyển trên 40 héc-ta ruộng sang cấy lúa xuân, thu hoạch bình quân 9,3 tấn một héc-ta. Năng suất bình quân lúa cả năm của xã Quốc Trị đạt vào loại khá nhất huyện Tiên Lữ. Lần đầu tiên xã Quốc Trị chúng tôi làm nghĩa vụ cho Nhà nước vượt 100% so với năm 1966. Vốn tích lũy trong hợp tác xã tăng lên; cơ sở vật chất của hợp tác xã được trang bị tốt hơn một bước. Chăn nuôi lợn, cá, ong và nung vôi, gạch đều phát triển và bước đầu thu hoạch khá. Đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng đã có những thay đổi rõ rệt. Trên 80% số hộ trong xã có nhà tắm, giếng nước và hố xí hai ngăn. Gần 70% số hộ xã viên sắp xếp nhà cửa theo quy hoạch đổi mới nông thôn như có nhà xây gạch, đài truyền thanh và đèn điện thấp ở những nơi công cộng. Đặc biệt, chúng tôi đã cố gắng đưa 313 cháu nhỏ vào chăm sóc trong chín lớp mẫu giáo, nhà gửi trẻ, làm cho các bà mẹ yên tâm đi sản xuất và phục vụ trong các ngành nghề khác. Các tổ chức

quần chúng, nhất là thanh niên, phụ nữ phát huy tương đối tốt tác dụng đầu tàu, gương mẫu trong lao động sản xuất và xây dựng nông thôn.

Công tác tổ chức, lãnh đạo của Đảng ủy cũng trưởng thành về nhiều mặt: năng lực lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ có nhiều tiến bộ. Năm qua, đảng bộ đã có 100% chi bộ, 87% số tổ đảng và 85% số đảng viên đạt yêu cầu "bốn tốt".

Trong điều kiện của một vùng chiêm trũng trước kia, chúng tôi coi những việc đã làm được như trên là một thắng lợi rất lớn. Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, nhằm đạt năng suất cao, hoa màu nhiều, chăn nuôi giỏi, thì rõ ràng chúng tôi còn phải cố gắng rất nhiều nữa. Nhân dân chúng tôi mới đạt được hai bữa cơm no; vấn đề mặc ấm, nhà ở tốt, học tập, giải trí, nghỉ ngơi, v.v... đang đặt ra trước mắt chúng tôi những vấn đề mới phải giải đáp, những mục tiêu phấn đấu mới cao hơn gấp bội.

Mặc dù trong điều kiện chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ngày càng diễn ra ác liệt trong những năm tới, Đảng ủy chúng tôi vẫn tiếp tục lãnh đạo để xã Quốc Trị từng bước đi lên, giàu kinh tế, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và xây dựng nông thôn đẹp đẽ hơn nữa. Chúng tôi sẽ giáo dục cho nhân dân xã chúng tôi nâng cao lòng yêu mến quê hương, yêu mến đất nước, có trách nhiệm trong việc xây dựng xã mình, xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong sản xuất nông nghiệp, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa thâm canh, tăng năng suất. Tiếp tục cải tạo đồng ruộng, đưa đại bộ phận diện tích ruộng từ đồng vằn và chiêm trũng sang ruộng có thể làm ải, có thể dùng cơ giới 70% diện tích trong năm 1970. Đồng thời, cải tạo ruộng để có từ 10% đến 15% diện tích trồng màu, tăng thu nhập cho xã viên và đưa một phần tinh bột sang chăn nuôi gia súc. Phấn đấu đạt bình quân 7 tấn thóc một héc-ta trong vài ba năm tới.

Trong sản xuất, chúng tôi sẽ dùng điện vào các máy nhỏ phục vụ kịp thời cho việc phát triển nông nghiệp. Đảng ủy chúng tôi đã đào tạo cán bộ trung cấp cơ khí và điện có thể đủ tự đảm nhiệm lấy vấn đề này. Hệ thống máy bơm sẽ được trang bị và sử dụng tốt hơn; xây dựng thêm hệ thống mương máng cấp hai, cấp ba để chủ động đưa việc tưới nước lên ngang với việc tiêu nước.

Cùng với việc phát triển nông nghiệp, chúng tôi mở rộng thêm nghề làm gạch, nung vôi để hàng năm tự túc vôi, gạch cho việc xây dựng các công trình thủy lợi và kiến thiết nông thôn, đồng thời cung cấp một phần cho Nhà nước.

Vấn đề khó nhất của chúng tôi là khâu phát triển chăn nuôi, nhất là nuôi lợn. Vì muốn nuôi lợn, phải dự trữ được nguồn thức ăn. Chúng tôi đã nhìn thấy vấn đề này từ trước và đã chú ý sử dụng đất trồng khoai lang, khoai nước, dong, đao, dùng ao nuôi bèo, v.v... Trong ba năm tới, chúng tôi lãnh đạo đưa đàn lợn tập thể lên 500 con, trong đó nuôi 200 con lợn nái. Hợp tác xã chủ động cung cấp đủ lợn giống cho các trại chăn nuôi tập thể và xã viên, không phải mua ngoài; tăng từ 2 lên 3,5 đầu lợn một héc-ta gieo trồng. Bên cạnh đó, Đảng ủy lãnh đạo các đội sản xuất tăng cường thả cá ruộng lên gấp hai lần do với năm 1967. Đến nay, các đội sản xuất đã khoanh xong vùng ương cá giống và thả cá trên quy mô lớn. Mặt khác, từ năm 1968 trở đi, Đảng ủy chúng tôi lãnh đạo phát triển rộng rãi nghề nuôi ong hơn nữa. Hợp tác xã đầu tư vốn, giao cho xã viên nuôi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu sử dụng mật ong để chữa bệnh, chế biến thức ăn cho các cháu nuôi ở lớp mẫu giáo, nhà gửi trẻ và chia một phần cho xã viên.

Hợp tác xã cố gắng phấn đấu thực hiện bằng được "sáu tăng" cho xã viên: tăng thóc để làm gạo ăn bình quân cho một người từ 19kg lên 25kg một tháng, tăng hoa màu, cá, thịt, tiền mặt và thu nhập mật ong.

Đảng ủy chúng tôi phải quan tâm hơn nữa vấn đề tổ chức đời sống cho xã viên; tổ chức phân phối tốt hàng tiêu dùng của hợp tác xã

mua bán ở địa phương đến tận tay xã viên; thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của quần chúng trong sản xuất, đời sống và xây dựng chính quyền, hợp tác xã.

Về xây dựng nông thôn, chúng tôi sẽ chú ý xây dựng các công trình phúc lợi tập thể. Đảng ủy chúng tôi lãnh đạo, giúp đỡ chính quyền và hợp tác xã đầu tư xây dựng cầu lạc bộ, phòng đọc sách báo, từ đội sản xuất đến toàn xã. Đảng ủy giúp ban thông tin xã tổ chức hướng dẫn, phổ biến khoa học kỹ thuật, tin tức, thời sự, giải trí cho quần chúng.

Đồng thời, những năm tới, chúng tôi có kế hoạch giúp đỡ cho 100% số hộ xã viên sửa chữa, hoặc xây dựng nhà ở mới thích hợp với quy hoạch kiến thiết nông thôn, làm cho quần chúng thật sự ăn, ở sạch sẽ, ngăn nắp, hợp vệ sinh, giảm tỷ lệ ốm đau xuống mức thấp nhất.

Toàn xã lập một phòng chữa bệnh gồm 30 giường, do hai y sĩ, bốn y tá và nữ hộ sinh phụ trách, khám và chữa bệnh kịp thời cho nhân dân, nhất là phụ nữ và các cháu. Chúng tôi sẽ dựa vào vận động tiên tiết kiệm trong nhân dân, xây dựng đủ trường, lớp cho 1.672 em học sinh phổ thông có chỗ học tập, vui chơi thoải mái: Chúng tôi có kế hoạch kết hợp với nhà trường, bồi dưỡng, giáo dục cho các em học sinh, tạo điều kiện cho các em học tập tốt, lao động giỏi, có sức khỏe dồi dào, để thay thế gánh vác công việc chung sau này. Trong một vài năm tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu thực hiện việc chữa bệnh, đi học không mất tiền đối với xã viên và con em họ. Riêng các cháu ở nhà trẻ, lớp mẫu giáo sẽ được tổ chức nuôi dưỡng hoàn toàn trong các nhà tập thể; kết hợp giữa ăn uống và chữa bệnh, nuôi dưỡng các cháu tốt hơn khi các cháu sống với gia đình, nhưng bố mẹ các cháu không phải đóng góp nhiều như hiện nay.

Phương châm và biện pháp chủ yếu của chúng tôi để phấn đấu đạt mục tiêu trên là: tận dụng những cơ sở vật chất đã có, ra sức tiết kiệm, đầu tư từng bước, có trọng điểm những mặt sản xuất chính; phối

hợp vận động tiết kiệm, huy động đóng góp của quần chúng cùng với hợp tác xã tiến hành mở rộng thêm cơ sở vật chất mới; tự lực cánh sinh, chủ động thực hiện một cách có kế hoạch vững chắc. Đảng ủy chúng tôi đi sâu hơn nữa vào lãnh đạo sản xuất, tài vụ và khâu quản lý lao động của hợp tác xã, vì hợp tác xã toàn xã chúng tôi lớn, bao gồm nhiều ngành nghề, quản lý phức tạp.

Một bài học quý báu của Đảng ủy chúng tôi rút ra được là, muốn lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và những mục tiêu cách mạng đã đề ra, Đảng ủy phải suy nghĩ chủ động và sáng tạo, làm việc trước mắt, phải biết lo việc lâu dài một cách toàn diện. Mặt khác, phải chú ý phát huy trí tuệ của tập thể đảng bộ. Vì vậy, phải rất coi trọng công tác xây dựng đảng, làm cho các chi bộ, tổ đảng thật vững mạnh. Mấy năm qua, Đảng ủy chúng tôi rất quan tâm việc mở rộng bàn bạc dân chủ trong cán bộ đảng viên và quần chúng; làm cho mọi người thiết tha với việc xây dựng quê hương, có trách nhiệm sâu sắc đối với đất nước, với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và thống nhất Tổ quốc. Đồng thời, khi tổ chức giáo dục quần chúng, phải chú ý gắn quyền lợi trước mắt với tiền đồ, mục tiêu phấn đấu lâu dài của đảng bộ và nhân dân trong xã. Chú trọng nâng cao trình độ văn hóa kỹ thuật cho quần chúng, để tạo điều kiện đưa năng suất cao hơn nữa. Trong những năm tới, chúng tôi phải làm tốt hơn nữa vấn đề này, để thực hiện tốt đẹp những mục tiêu những ước mơ của đảng bộ và nhân dân xã chúng tôi.